

Thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy

Thời gian qua, phong trào “Thiếu nhi Thái Bình thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” đã được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động với hình thức đa dạng và phù hợp tạo sức lan tỏa cho các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.



Các em học sinh tham gia vệ sinh môi trường khuôn viên Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

Chị Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết: 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi là nội dung được triển khai xuyên suốt trong công tác đội và phong trào thiếu nhi và trở thành phong trào chung để đội viên, thiếu niên, nhi đồng thi

đua. Hội đồng Đội tỉnh cũng xác định, nội dung của 5 điều Bác Hồ dạy luôn giữ vững nhưng cách thức triển khai thực hiện phong trào phải được đổi mới cho phù hợp với sự phát triển của xã hội, nhu cầu của thiếu nhi, bảo đảm tính rộng khắp và hiệu quả. Vì vậy, từ cấp tỉnh đến

cấp cơ sở, đội ngũ làm công tác phụ trách đội luôn tìm tòi và đề xuất tổ chức các hoạt động mới với nhiều hình thức phong phú, tạo điều kiện để đội viên, thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Ở khắp các liên đội, các em thiếu nhi đã được tham gia

nhiều hoạt động ý nghĩa, bổ ích, được tìm hiểu về lịch sử đất nước, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, các em đã hàng hải tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác “Trần Quốc Toản”. 5 năm qua, các em đã được tham gia 2.630 hoạt động, hành trình đến với “Địa chỉ đỏ”, các cơ sở đội đã tổ chức trên 3.570 hoạt động giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, lao động vệ sinh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ của địa phương.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, các em đã tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động như phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Lợn đất tình thương”, “Ngôi nhà khăn quàng đỏ”, “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến trường - cùng hướng tới tương lai”... Trong 5 năm học vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã phối hợp hỗ trợ trao học bổng và xây dựng 9 “ngôi nhà tình bạn”, “ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi với kinh phí 380 triệu đồng. Các cơ sở đội đã vận động, quyên góp và trao tặng 610 xe đạp đến trường, tổ chức trao 20.015 suất học bổng cho các em.

Ngoài ra, các em cũng tích cực giúp đỡ nhau trong học tập thông qua phong trào “Đội bạn cùng tiến”, “Giúp bạn vượt khó”, tham gia các câu lạc bộ hỗ trợ

học tập. Trong 5 năm, đã có hơn 560.000 em đạt học sinh giỏi, 790.000 em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, đã có 21.068 em đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ mỗi năm, có nhiều em đạt thành tích cao trong học tập và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Chị Phạm Thanh Xuân, giáo viên, Tổng phụ trách Liên đội Trường Tiểu học thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) cho biết: Ngoài các hoạt động chính khóa, chúng tôi cũng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi - Phụ trách sao tài năng”, cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông”, hội thi “Tiếng hát dân ca”, thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật... Qua các hoạt động này, các em được trải nghiệm, thể hiện bản thân, được giao lưu và nâng cao kiến thức, kỹ năng sống.

Em Hà Phương Thảo, học sinh Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (Thái Thụy) là điển hình trong phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt. 5 năm liền em là học sinh giỏi huyện, đạt giải nhì giải toán qua mạng cấp tỉnh, huy chương bạc giải toán qua mạng cấp quốc gia, huy chương đồng tìm kiếm tài năng toán học trẻ. Phương Thảo cho biết: Có được thành tích như ngày hôm nay, ngoài việc bản thân nỗ lực, cố gắng thi đua trong học tập, rèn luyện, em cũng nhờ các bạn đội viên khác đã được các thầy cô giáo, các anh chị phụ trách dìu dắt, giúp đỡ với sự nhiệt tình, trách nhiệm và tình cảm thân thương. Đây là hành trang để chúng em tự tin bước tới tương lai.

KUÂN PHƯƠNG

Chăm sóc tôm nuôi sau mưa bão

Hiện nay, tổng diện tích nuôi tôm trên địa bàn tỉnh đạt gần 2.795ha, trong đó nuôi tôm sú hơn 2.521ha; tôm thẻ chân trắng 273ha. Do ảnh hưởng của bão số 2, trên địa bàn tỉnh xuất hiện những cơn mưa lớn làm biến động các thông số môi trường nước trong ao nuôi tôm khiến tôm bị sốc và dễ phát sinh dịch bệnh.

Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, để hạn chế những tác động xấu do thời tiết, người nuôi tôm cần áp dụng các biện pháp ổn định môi trường ao nuôi và tăng sức đề kháng cho tôm. Trong đó, cần kiểm tra độ pH nhiều lần trong ngày để điều chỉnh kịp thời; duy trì độ pH ở mức thích hợp từ 7,5 - 8,5 và dao động giữa sáng - chiều không quá 0,5 đơn vị. Ngoài ra, độ kiềm là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quá trình lột xác của tôm, làm tôm chậm lớn và bị mềm vỏ, giảm tỷ lệ sống. Vì vậy, độ kiềm thích hợp cho tôm sú từ 80 - 140mg/l và 120 - 150mg/l đối với tôm thẻ.

Những ngày thời tiết diễn biến xấu, người nuôi tôm cần chài tôm định kỳ để kiểm tra sức khỏe và có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện dấu hiệu bất thường như tôm búng yếu, phân lỏng, gan tụy mờ nhạt... Bên cạnh đó, cần bổ sung vitamin C, khoáng chất, vi sinh đường ruột (men tiêu hóa), chất bổ gan, chất tăng đề kháng beta-glucan để tăng cường sức chống chịu cho tôm trước thay đổi của thời tiết và môi trường.

THANH HUYNH



Người nuôi tôm cần áp dụng các biện pháp ổn định môi trường ao nuôi và tăng sức đề kháng cho tôm.

Ảnh minh họa

QUỲNH PHỤ

Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

Là 1 trong 7 phòng giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ luôn chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.



Gia đình chị Đỗ Thị Duyên phát triển chăn nuôi từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

Gia đình chị Đỗ Thị Duyên (thôn Khang Ninh, xã Quỳnh Trang) là một trong những thành viên vay vốn mang lại hiệu quả cao của Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Khang Ninh do Hội Cựu chiến binh xã quản lý. Đến với Ngân hàng CSXH từ năm 2013 qua nguồn vốn chương trình cho vay hộ cận nghèo, gia đình chị Duyên đã đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn với quy mô hơn 100 con cả lợn nái và lợn thịt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi vào đầu năm 2019 đã khiến cả đàn lợn của gia đình chị Duyên bị thiệt hại nhưng không vì thế mà gia đình chị Duyên chùn bước. Sau khi được phép của các cơ quan chuyên môn cho chăn nuôi trở lại, chị Duyên tiếp tục mạnh dạn đầu tư nuôi lợn nhưng chỉ với quy mô 60 con, trong đó có 55 con lợn thịt và 5 con lợn nái. Chị Duyên tâm sự: Gia đình tôi rất cảm ơn Đảng, Chính phủ đã có những chính sách hỗ trợ vốn vay rất phù hợp cho người nghèo, các đối tượng chính sách nói chung và gia đình tôi nói riêng; nguồn vốn tín dụng

của Ngân hàng CSXH luôn đồng hành cùng gia đình tôi trong quá trình phát triển chăn nuôi nhất là trong những thời điểm gia đình tôi gặp khó khăn. Nhờ sử dụng vốn vay của Ngân hàng CSXH có hiệu quả nên gia đình chị Duyên không chỉ trả gốc và lãi đúng thời hạn mà còn xây dựng được nhà cửa khang trang, cuộc sống cũng được duy trì ổn định hơn. Trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ hiện đang có hơn 13.000 người nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn ưu đãi của Chính phủ với tổng dư nợ cho vay đến ngày 30/6 đạt 427,27 tỷ đồng, đạt 99,3% kế hoạch được giao, tăng 2,26% so với thời điểm 31/12/2019. Trong 6 tháng đầu năm mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, có thời gian Phòng giao dịch phải phân công cán bộ làm việc tại nhà để thực hiện giãn cách xã hội, việc giao dịch xã nhiều phiên phải thay đổi thời gian nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện. Đến nay, Quỳnh Phụ là địa phương có tỷ lệ nợ

xấu thấp thứ hai trong 8 huyện, thành phố (chiếm 0,06% tổng dư nợ cho vay). Bà Đặng Thị Minh Nguyệt, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Phụ còn triển khai thực hiện nhiều giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, công tác kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay được Phòng giao dịch chú trọng thực hiện. Từ đầu năm đến nay, các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện kiểm tra 86 lượt xã, thị trấn, 117 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn, bình quân tiếp 510 hộ vay vốn; qua đó đã phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong cho vay ưu đãi ở cơ sở. Hoạt động ủy thác cho vay qua các tổ chức hội, đoàn thể cũng là một trong những giải pháp quan trọng được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Trong tổng số 13.033 khách hàng đang vay vốn của Phòng giao dịch thị có tới 13.019 khách hàng vay

MINH HUƠNG

HỘI LHPN THÀNH PHỐ

Chung tay vì môi trường

Phát huy vai trò phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, gìn giữ môi trường vì sự phát triển bền vững, thời gian qua các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố Thái Bình đã chú trọng tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình, hoạt động thiết thực. Qua đó đã huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp phụ nữ và cộng đồng dân cư chung tay bảo vệ môi trường (BVMT).

Hội LHPN thành phố đã chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đoàn thể tổ chức các hội nghị, các buổi truyền thông về nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên, phụ nữ. Hàng năm, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn... Hội đã chỉ đạo 19/19 xã, phường tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, hội viên, phụ nữ về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia hưởng ứng. Các hoạt động tuyên truyền về văn minh đô thị, vệ sinh môi trường được các cơ sở hội lồng ghép vào nội dung sinh hoạt nhân các dịp gặp mặt kỷ niệm ngày truyền thống như ngày 8/3, 20/10... bằng nhiều hình thức như sinh hoạt hội viên, sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu... Các cơ sở hội đã tổ chức cho 100% hội viên ký cam kết thực hiện 8 tiêu chí trong cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội phát động, hướng dẫn hội viên hưởng ứng phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh môi trường, làm sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường và khu dân cư. Đồng thời, chỉ đạo các chi hội đồng

loạt ra quân ngày thứ bảy sạch, vận động hội viên, phụ nữ tham gia vệ sinh môi trường trên các tuyến phố. Qua đó, nâng cao tinh thần tự giác của người dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, không xả rác bừa bãi và thực hiện đúng rác đúng giờ, đúng nơi quy định, thường xuyên vệ sinh nơi làm việc, sản xuất, kinh doanh, vệ sinh đường phố, khơi thông cống rãnh, dòng chảy trên địa bàn... Đến nay, có 376 mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường, đường hoa phụ nữ, phân loại rác thải đầu nguồn, bỏ rác đúng giờ quy định, hạn chế sử dụng túi nilon; gần 187 biển “đoạn đường phụ nữ tự quản”; phát miễn phí 4.430 lần nhựa, trị giá gần 100 triệu đồng; 30 hộ gia đình phụ nữ phường Bồ Xuyên, Phú Khánh duy trì làm điểm sử dụng thùng rác 2 ngăn phân loại rác thải từ đầu nguồn. Hội LHPN xã Vũ Lạc làm điểm phân loại rác thải và sử dụng chế phẩm EM trong xử lý rác thải thành phân bón hữu cơ.

Hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2020, Hội LHPN thành phố phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố ra mắt mô hình phụ nữ với công tác BVMT và tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức về BVMT. Trong tháng 6 và tháng 7, Hội LHPN thành phố chỉ đạo hội LHPN 10 phường, xã tổ chức ra mắt mô hình và truyền thông. Đồng thời,

ra quân vệ sinh môi trường, tăng làn, hợp dựng thức ăn khỉ di chợ cho hội viên. Mỗi mô hình có khoảng 100 thành viên tham gia với các hoạt động tuyên truyền, trao đổi kiến thức về BVMT. Từ đó nâng cao trách nhiệm, tạo ý thức tự giác cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân thành phố tham gia BVMT bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Bà Vũ Thị Thanh Lý, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố cho biết: Mô hình này phù hợp với công tác BVMT duy trì sinh hoạt 3 tháng/lần, với các hoạt động tuyên truyền hội viên, phụ nữ và nhân dân tự giác, có thói quen giữ gìn BVMT trong việc phân loại rác thải tại hộ gia đình, bỏ rác đúng giờ quy định. Đồng thời, hàng tháng duy trì hoạt động của ngày Chủ nhật xanh, đoạn đường phụ nữ tự quản, ra quân tổng vệ sinh môi trường. Để hoạt động tuyên truyền BVMT ngày càng lan tỏa, tiếp tục đi vào đời sống của hội viên, phụ nữ và cộng đồng một cách hiệu quả hơn, thời gian tới Hội LHPN thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức BVMT. Đồng thời, duy trì và nhân rộng các mô hình về BVMT xanh, sạch, đẹp gắn với cuộc vận động phụ nữ thành phố Thái Bình tích cực tham gia BVMT góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

MINH NGUYỆT



Công nhân môi trường chăm sóc cây xanh, tạo cảnh quan sạch, đẹp.